

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  
เข้าร่วมศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – ม.บูรพา ในการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2567



ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – ม.บูรพา  
จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567 ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – ม.บูรพา) จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยสดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรวิจัยและความสัมพันธ์เครือข่าย และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – ม.บูรพา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยวิทยากรจาก อพ.สธ ส่วนกลางและผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนรวม 30 คน ซึ่งเป็นบุคลากรจากสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุม PJ301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรวิจัยและความสัมพันธ์เครือข่าย กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชโบายายที่ให้มีศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยบูรพา มีขอบเขตการดำเนินงานใน 7 จังหวัด ในภูมิภาค ภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแก้ว โดยขอขยายการดำเนินงานทำหน้าที่เสมือน อพ.สธ. ที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงานและเชิญชวนให้ท้องถิ่นและโรงเรียนให้ร่วมสนองพระราชดำริ สนับสนุนชุมชนและโรงเรียนให้สามารถดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา อันจะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกให้ในวันนี้นับเป็นโอกาสอันดีของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากวิทยากรจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดา และทีมวิทยากรที่เลี้ยงศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยบูรพา มาถ่ายทอดความรู้ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นบุคลากรของสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงาน การบริหารและการจัดการองค์ความรู้ ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

การประชุมดังกล่าว มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง ที่มา ความสำคัญ ภาพรวม อพ.สธ. นโยบาย ทิศทาง เป้าหมายและหัวข้อเรื่อง การบริหาร และการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดย คุณธานินทร์ สันคณนุช วิทยากร อพ.สธ.การบรรยายหัวข้อเรื่ององค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ โดย คุณรุ่งเพชร ปัญญาวุฒิ วิทยากรที่เลี้ยง ศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การบรรยาย หัวข้อเรื่ององค์ประกอบที่ 6 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียนโดย คุณอุไรรัตน์ กาญจนขุนตี วิทยากรที่เลี้ยง ศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และแบ่งกลุ่ม ปฏิบัติการกลุ่มตามประเด็นศึกษาที่เลือก โดยวิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูล แก้วหอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ ลักษณะ ดร.อรุณรุ่งศักดิ์ ไสภพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และนางสาวศิริอร ศักดิ์วีไลสกุล สำนักบริการวิชาการ

